



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ร.๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้/
เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่ Dr.Louis Lebel ตำแหน่ง Director Unit for Social and Environmental Research (USER) ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานที่ทำงานของหน่วยงาน Unit for Social and Environmental Research จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมาทำงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากงานวิจัยที่จะดำเนินการในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นโยบายหน้ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีจุดเด่นทางด้านกาเรขตรเป็ที่ประจักษ์ ประกอบกับการร่วมงานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ๑๗ ปี ทั้งนี้ มีข้อเสนอซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น การพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่องการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ การปรับปรุงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ การให้ทุน post-doctoral แก่อาจารย์บัณฑิตศึกษา การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง การเข้าร่วมเป็นอาจารย์สอน บรรยาย ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้วได้สั่งการให้บัณฑิตวิทยาลัยเชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล) และนิติกร เพื่อตรวจสอบและหารือร่วมกันในรายละเอียด และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องข้างต้นหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาและขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพและโครงสร้างขององค์กร แนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการจัดสรรเงินและบุคลากร ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ต่อมา หน่วยงาน USER ได้เข้าร่วมหารือกับบัณฑิตวิทยาลัย และจัดส่งข้อมูลพร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีประเด็นสำคัญ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบว่าเข้ามาดำเนินงานในรูปแบบของตัวบุคคลหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ต้องพิจารณาถึงมิติด้านทรัพย์สินด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ